

๑๐ คุณค่าเดียว ๑ คู่ แทน ดิน

นับแต่พระราชพิธีอภิเษกสมรส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน และความสงบร่มเย็นของประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งพระองค์ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทและทรงยึดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลัก ซึ่งแนวทางดังกล่าวมีพื้นฐานสำคัญ 5 ประการ คือ

“ประชาชนอยู่ดีกินดี”

ให้ความสำเร็จกับการงานพัฒนา เพื่อส่งเสริมงานพัฒนาหลัก ของรัฐบาล

พัฒนาผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และประสิทธิภาพ ทั้งด้านจิตใจ และด้านการปฏิบัติงาน โดยมีการอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษาดูงาน เพื่อให้ความรู้และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานโครงการ รวมทั้งมีการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และสามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานได้พร้อมทั้งพัฒนาระบบประสานงานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือจากภาครัฐบาล ทั้งภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ

เน้นการพัฒนาด้านจิตใจของคนในชาติ เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เน้นให้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการทำโครงการได้มีส่วนในการช่วยคิด และได้พัฒนาแบบองค์รวมโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ช่วยทำโดยเน้นการพัฒนาในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน กลุ่มเป้าหมายต้องได้รับความรู้จากกิจกรรมที่ทำและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปได้

ให้ความสำคัญกับโอกาสของราษฎร ที่จะได้รับการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

ยึดหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น กิจกรรม การพัฒนาต่างๆ จะต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีคนเป็นศูนย์กลาง

แก้ปัญหาในระดับพื้นฐาน ของประเทศ

ให้ความสำคัญกับชนบทและเกษตรกร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตอาหารของประเทศโดยเน้นให้ทุกคนช่วยเหลือตนเองก่อนเป็นอันดับแรก เช่น การให้เมล็ดพันธุ์พืชผัก พันธุ์สัตว์ เพื่อผลิตอาหารไว้บริโภคเอง แทนที่จะให้อาหารโดยตรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (๐4)

ที่มา: สัทธิธรรมแห่งแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาวงศ์อย่างยั่งยืนวันที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๘๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่
เมื่อบางพระชาเป็นสุขคาบคัต
ไทยรุ่งอรุณไฉนวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557